



Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

ผล By : แม่มดน้อย



วันที่ 9 มิถุนายน 2560 พบกับแม่มดน้อยที่ www.hooninside.com รู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้นสโตนส์กล้วยๆ

โอมมะลึกก็ก๊ี้ย มะลึกก็ก๊ี้ย ยมะลึกก็ก๊ี้ย..... เพียงแม่มดน้อยแม่มดน้อย ยังโอบบินอยู่บนท้องฟ้าสีคราม พร้อมกับสอดสายสายตา อันแม่นยำ มองดู SET วันศุกร์ ปลายสัปดาห์ที่สองของเดือน มิ.ย. ภาพรวมดัชนีตลาดฯ ในช่วงครึ่งวันแรกยังคงขยับอยู่ในกรอบแคบๆ ในแดนลบ เข้าวันนี้ตลาดฯ รับรู้ ผลประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0% ส่วนผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ วานนี้ ผลการนับคะแนนเบื้องต้น (Exit poll) พบว่าพรรคอนุรักษนิยมของ นางเทเรซ่า เมย์ฯ ได้คะแนนเสียง 314 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับพรรคแรงงาน คู่แข่งสำคัญที่ได้ 266 ที่นั่ง ชนชไม่ขาดลอยหรือได้คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งราว 326 ที่นั่งจาก 650 ที่นั่งทั้งหมดในสภา ทำให้ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสม

เข้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,566.81 จุด ลดลง 3.47 จุด หรือ 0.22% มูลค่าการซื้อขาย 23,411.10 ล้านบาท

CCN เข้านี้มีอาการเป่ เช เล็กน้อย หลังล้มซื้อหุ้นซีอินสไฟร์ เหตุพบผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่เซ็น MOU "วิรัตน์ อนุรักษวุฒิ" แห่ง **CCN** ชี้แจงว่า ผลประกอบการของ ซีอินสไฟร์ ไม่เป็นไปตาม MOU ส่งผลให้ผลการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนของบริษัท?อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการแสวงหาโอกาสศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ที่จะช่วยเสริมความมั่นคงในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้

น้อง **NOK** โดนแน่ เทพหุ้นดีบีเอสฯ คาด **NOK** ดิต Cash Balance 6 สัปดาห์ เพราะเข้าเกณฑ์ทุกประการ อาจส่งผลกระทบต่อการเก็งกำไรในเรื่องการเสาะหาพันธมิตรใหม่มาซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพราะสภาพคล่องในการซื้อจะลดน้อยลง

ขณะที่ ไม่มีหลักทรัพย์ใดหมดอายุการใช้ Cash Balance ในวันนี้หรือ 9 มิ.ย.60 จึงไม่ต้องติดตามว่าหลักทรัพย์ใดจะถูกขยายเวลาการใช้ Cash Balance หรือกลับมาซื้อด้วยมาร์จินได้

วอลุ่มเทรดเข้ามาอย่างหนาตา สำหรับ EE ในภาคเข้าที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ส่งรีพอร์ตรายงานผลท. ถึงมดีบอร์ดี อนุมัติขายหุ้นสามัญในบริษัท บัญเอนก จำกัด จำนวน 5,399,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนให้แก่ นางสาว รุ่งเพชร ลิ้มสวัสดิวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 514.59 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ("SSUT") คร้าา

เพราะความฮึดมั่นฉายแววจิตจ้า บมจ.ชปเปอร์บิล็อก หรือ **SUPER** จึงต้องพบปะเพื่อให้ข้อมูลแก่กองทุนทั้งในและต่างประเทศไม่ขาดสาย ล่าสุดแต่งตั้งหัวหน้าทีมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ไปโชว์ของดีถึง เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เสียงตอบรับเกรียวกราวเช่นเคย ส่วนจะได้ดีลอะไรดีมีอมาหรือไม่.... อุบไว้ก่อน..โปรดอดใจรอรับฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการนะ

บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 (**DNA**) ตั้งแต่จัดทัพปรับโครงสร้างก็ดีวัน ดีคืน อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ดูดีราคาดีจับไปหมด ธุรกิจแต่ละตัวขนาดถ่วงจ้อรอรับทรัพย์แบบเน้นๆ ทั้งนี้นานนี้ "ไม่ว่าจะธุรกิจจำหน่ายสมาร์โฟน ภายใต้อัฒาน "KingKongPhone" ก็เ๊ะบั้ง!!.. ลีนไทม์มาส2 จะขยายครบ 60 สาขา ลีนปี 60 ครบ 100 สาขาได้แบบชิวๆแน่นอน งานนี้.. "สามารถ มั่วศิริพัฒนา ซีอีโอคนเก่งเค้า คอนเฟิร์ม!!! คร้า

แม่มดน้อย ใช้ลูกแก้ววิเศษ ส่องดู **ECF** พบชายไม่มีรนาม นิคเนม รักษ์ ย่องพบ สำนักเรตติ้ง ทริส ขอเช็คเรตติ้งส์ฯ ว่าวๆ เครียดีออกมา สอบผ่านเกรต4 เรียกพี่ ตอนนี้อยู่ระหว่างขัดเนื้อขัดตัว วันไดออกมา ใครพบ ใครเห็นรับรอง สวยแซ่บเวอร์ คร้า

@@@ปิดท้ายสาส์นจากPR@@@ "ARROW อัฟไลน์การผลิต"
เมื่อตีตามต้อรอยสายไฟฟ้าลงดินฟุ้ง รับอานิสงส์ภาครัฐและเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ งานนี้ทำเอา บมจ.แอร์โรว์ ชินดีเคท (ARROW) ถึงขั้นต้องเพิ่มไลน์การผลิตต่อรอยสายไฟฟ้าลงดินเป็น 5-6 ไลน์การผลิต จากเดิมมีอยู่ 4 ไลน์การผลิต...เอ็มดี "ธานินทร์ ต้นประวีดี" ประกาศความพร้อมแบบจัดเต็มขนาดนี้ ขอเตือน! แฟนคลับไม่ควรพลาด

@@@D แจกโปรโมชันอีกแล้ว!!!
ข่าวดีของคนรักฟัน!!! ผู้ให้บริการทางทันตกรรมอันดับหนึ่งของไทย บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) เค้าขยันนำเสนอโปรโมชันดีดี กับสิทธิพิเศษสุด สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ KTC และบัตรเครดิตกรุงเทพ โดยสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดค่าทำฟัน 1,000 คะแนน เท่ากับค่าบริการ 100 บาท จร้า ... สนใจรับบริการได้ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ตั้งแต่วันที่ – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ www.smilesignature.com หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์โทร 02-693-6300 / 02-693-7822

@@@บลจ. ทาลิส เพิ่ม Agent ตัวแทนขายกองทุน

ได้รับการตอบรับอย่างดี สำหรับ บลจ.ทาลิส ที่มีผู้บริหารมืออาชีพอย่าง โชติกา สวานานนท์ ประธานกรรมการ จัดรพี ดันดีเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประภาส ต้นพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน เพราะแค่ปีแรกของการให้บริการบริหารเงินลงทุนก็มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) และถึง 5,000 ล้านบาท เนื่องจากความเป็นมืออาชีพและมีสโตร์เฉพาะตัว ทำให้ตอนนี้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับ ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถึง 11 แห่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ลงทุนในการติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ทาลิส โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของ AUM ทั้งปีนี้เป็น 7,000 ล้านบาท

@@@“TWPC ออกบูธ THAIFEX”

บ๊อบบอส "โฮ เรน ฮวา" แห่ง บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ปลื้มปริ่มยิ้มแก้มปริ หลังมีผู้สนใจเยี่ยมชมบูธที่ไปออกแสดงงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 อย่างเนืองแน่นชนิดไหลชนไหล ขณะที่สินค้าใหม่ อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ "DOUBLE DRAGON ASIAN INSPIRED" ก็เปิดตัวด้วยเสียงตอบรับเกรียวกราวทำเอาทุกคนพร้อมใจนำลายนอกด้วยฝีมือ "เซฟกระทะเหล็ก" งานนี้ยอดขายไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป

@@@เป็นผู้บริหารที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพพนักงาน สำหรับ "คุณโบ-พิเชษฐ สิทธิอำนวย" บอสใหญ่ค่ายหลักทรัพย์บัวหลวง ล่าสุดเชิญโค้ชวิ่งชื่อดัง "ครุฑิน" สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยมาถ่ายทอดประสบการณ์การวิ่งที่ถูกต้องให้สมาชิกชมรมวิ่งของบริษัทฯ และจัด Workshop เรื่องเทคนิคการวิ่งเบื้องต้น ให้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน เรียกได้ว่านอกจากจะได้พนักงานที่มีคุณภาพแล้วยังมีสุขภาพดีอีกด้วย

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน*****

ฟรี...สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 6 หัวข้อ ECF เฟอริเนเจอร์- ORI คอนโดฯ ที่แตกต่าง และ "เปิดวาร์ป Һุ่นเด่น สไตล อาจารย์นิต พบกันเสาร์ 24 มิ.ย. 60

ฟรี... สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 6 พบกับหัวข้อแรก "ORI คอนโดฯ ที่แตกต่าง" โดยคุณพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORI ตามด้วยหัวข้อ "เปิดวาร์ป Һุ่นเด่น สไตล อาจารย์นิต" โดยคุณธนพงศ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz ปิดท้ายที่หัวข้อ "ECF เฟอริเนเจอร์ ที่แตกต่าง" โดยคุณเอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเนเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

พบกับวันที่ 24 มิ.ย. 60 ณ บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส(ประเทศไทย) สาขาบางกะปิ อาคารสำนักงาน เดอะมอลล์บางกะปิชั้น 8 *สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจติดต่อ 02-276-5976, ส่งชื่อ - สกุล - หมายเลขโทรศัพท์ - โบรกเกอร์ มาที่ e-mail:reporter@hooninside.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)*

กำหนดการดังนี้

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14:00 น. "ORI คอนโดฯ ที่แตกต่าง" โดยคุณพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORI

14.00-15.00 น. "เปิดวาร์ป Һุ่นเด่น สไตล อาจารย์นิต" โดยคุณธนพงศ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz

15.00-16.00 น. "ECF เฟอริเนเจอร์ ที่แตกต่าง" โดยคุณเอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเนเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ; โทร.02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com)

ที่มา: Һุ่นอินไซด์

วันที่ : 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Close